

“ตงฟง เรซ ทีม” ครัวตำแหน่ง Grand Champion ในการแข่งขันเรือยอชต์ที่ไอ้คแลนด์



การแข่งขันเรือยอชต์รายการ Volvo Ocean Race 2017-18 ผ่านไปเกินครึ่งทางแล้ว โดยล่าสุดทีมผู้เข้าแข่งขัน 6 ทีมได้แล่นเรือมาถึงไอ้คแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ “ตงฟง เรซ ทีม” (Dongfeng Race Team) จากจีน ก็สามารถคว้าตำแหน่ง Grand Champion ในการแข่งขัน in-port race ที่ไอ้คแลนด์ไปครอง นอกจากนั้นยังรั้งที่ 2 ในอันดับรวม ขณะที่การแข่งขันทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่ 18 มีนาคม ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องเดินทางออกจากไอ้คแลนด์เพื่อแข่งขันในช่วงที่ 7 ที่มีการให้คะแนนเพิ่มขึ้นสองเท่า

ชาร์ลส์ คอเตรเลียร์ กัปตันทีม กล่าวว่าการแข่งขันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันมากมาย ท่ามกลางสภาพลมกระโชกในการแข่งขันช่วงที่ 1 แต่ตงฟง เรซ ทีม ก็โฟกัสไปที่การขึ้นนำและพยายามหาจุดอ่อนของคู่แข่ง แข่งหน้าคู่แข่ง และทิ้งคู่แข่งไว้ข้างหลัง

ตงฟง เรซ ทีม มีสมาชิกจากหลายประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร จีน และอื่นๆ ลูกเรือต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่างพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับพัฒนาทักษะการเดินทางเรือตลอดการแข่งขัน นอกจากนั้นยังเคียงบ่าเคียงไหล่กันเมื่อเผชิญกับสภาพอากาศอันเลวร้าย ท่วมเทร่างกายแรงใจในการแข่งขันทุกช่วง แบกรับทั้งความกดดันและความท้าทายเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุด

กัปตันทีมถือเป็นหัวใจของตงฟง เรซ ทีม และมีบทบาทสำคัญตลอดการแข่งขัน เมื่ออยู่บนเรือ เขาต้องดูแลรับผิดชอบลูกทีมอีก 8 คน และเมื่อขึ้นฝั่ง เขาก็ช่วย บรูโน ดูบัวส์ ผู้จัดการทั่วไปของตงฟง เรซ ทีม ดูแลทีมงานมากถึง 45 ชีวิต ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา ทักษะการเล่นเรือ การวิเคราะห์สภาพอากาศ การตลาด และการสื่อสาร

ตงฟง มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (Dongfeng Motor Corporation) และตงฟง เรซ ทีม ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด โดยตงฟง มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ยังคงเป็นผู้นำในวงการยานยนต์ ขณะที่ตงฟง เรซ ทีม ก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขัน Volvo Ocean Race โดยบรูโน ดูบัวส์ ผู้จัดการทั่วไปของตงฟง เรซ ทีม กล่าวว่า “เมื่อฤดูกาลที่แล้วเราแข่งไม่จบ เราจึงกลับมาแข่งขันในรายการสุดท้ายอย่าง Volvo Ocean Race อีกครั้ง แต่เป้าหมายของเราเปลี่ยนไป การที่ตงฟงไว้วางใจและให้การสนับสนุน ทำให้เราสามารถโฟกัสไปที่การแข่งขันได้อย่างเต็มที่และสามารถทุ่มสุดตัว” ทั้งนี้ ตงฟง มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และตงฟง เรซ ทีม ทำงานเป็นทีมเดียวกันมาโดยตลอด และในการแข่งขันช่วงที่เหลือ เรื่องราวของทั้งสองจะดำเนินต่อไป

ที่มา: ตงฟง มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

ลิงก์รูปภาพ: <http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=308446>

AsiaNet 72697